

## Lý do nào khiến Na`Vi cứu Virtus.Pro thoát khỏi kiếp ngồi nhà xem Dream League Major?

Không ủng hộ công Virtus.Pro cổ động rầm rộ, Na`Vi đã có một màn cứu bồ đẹp mắt ở trong giây phút thập tử nhất sinh.



*Quá nhiều meme trước giờ G*

Chiến thắng dễ dàng 2-0 trước MidOrFeed giúp OG tự tin đối đầu cùng Na`Vi ở loạt trận tiếp theo.

Nếu game đấu đầu tiên, Na`Vi hoàn toàn bắt lực trước sự càn quét của 2 chiếc xe tăng Medusa và Underlord bên phía OG thì bước sang game 2 các thợ nhuộm đã vận dụng cực tốt khả năng snowball của đội hình để xác lập lợi thế nhằm gây sức ép lên OG, đập tan ý định kéo late game của đại diện châu Âu

Thất bại ở game đấu cuối cùng khiến OG đành chấp nhận gục ngã trước của thiên đường, trả lại tấm vé tới Major về tay Virtus.Pro. Còn các chú Gấu Nga, sau khi “thay quần” liên tục ở game đấu thứ nhất thì họ cũng đã được quấy khi nhìn Na`Vi thực hiện mong muốn của họ tại game đấu thứ 2.

Vậy đâu là những lý do khiến Na`Vi try hard như vậy?

## 1. Những tính toán có lợi về lâu dài.

Đầu tiên phải nói tới việc Na`Vi và Virtus.Pro là 2 đội game cùng khu vực, với tinh thần tương thân tương ái của người chiến sĩ cách mệnh CIS thì việc hỗ trợ nhau là điều dễ hiểu, nhất là khi Chính Ủy Solo đã "bán kèo" hơi quá tay cho các thợ nhuộm vào ngày hôm qua.

Thật lòng mà nói dù Dendi có buông tay dâng hai 2 điểm cho OG đi chăng nữa, VP cũng không thể oán trách bởi vì họ đã mất đi khả năng quyết định số phận của mình. Tuy nhiên, với sức mạnh và đẳng cấp của Virtus.Pro ở thời điểm hiện tại, nhiều khả năng họ sẽ tìm cách vùi dập Na`Vi ở những giải đấu sau này.

Việc loại VP ra khỏi vòng chiến cũng chẳng giúp Na`Vi vô địch Major bởi vì Dream League này vẫn còn có những ông kẹ khác như Secret, Liquid, Newbee - những đội đủ sức hất cẳng Na`Vi ra khỏi giấc mơ leo vào top 4.



*Chuốc oán với Empire xong giờ lại gây thù với VP thì CIS này biết chơi với ai?*

Chính những điều này, nếu có thể khiến VP chịu một món nợ ân tình, các thợ nhuộm sẽ dễ thở hơn trong các giải đấu về sau để nhận lấy một sự giúp đỡ có tính "qua lại" của ông trùm khu vực.

Bất cứ team Dota 2 nào, dù có tham dự bao nhiêu giải đấu chẳng nữa thì TI mới là đích đến quan trọng nhất. Vậy thì trong trường hợp Gấu Nga được đi Major và lọt vào top 4, với số điểm tích lũy ngày 1 cao chắc chắn họ sẽ được mời trực tiếp và như vậy vòng loại TI8 khu vực CIS sẽ không có sự tham gia của một đối thủ quá vượt trội.

Đó chính là điều mà Na`Vi cần, bởi với phong độ hiện tại họ hoàn toàn tự tin khi phải đối đầu với Empire hay Vega - những đội mà họ sẽ chắc chắn giành lấy chiến thắng. Bên cạnh đó, chưa kể đến việc nếu VP tiếp tục đạt thứ hạng cao tại Dream League, nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục được mời trực tiếp ở các giải Major hay Minor sau đó và một lần nữa con đường đi LAN của Na`Vi lại rộng mở thêm.



### *CIS Brothers?*

Rõ ràng theo thuyết âm mưu này mà nói, các thợ nhuộm đã thực hiện một bước đi vô cùng khôn khéo, thấu tình đạt lý, có lợi cho tương lai gần cũng như xa của họ. Công sức bỏ ra cho game đấu ngày hôm nay không phải là quá nhiều, nhưng thành quả trên lý thuyết lại lớn vô kể và “sự đầu tư” này khả năng cao sẽ đem lại cho Na`Vi vị thế của một doanh nhân thành đạt.

## **2. Lợi ích trước mắt:**

Na`Vi không phải là một đội game mạnh mẽ và thực sự xuất sắc, thời hoàng kim của họ đã qua quá lâu rồi. Rõ ràng với vị thế là một team hạng 2, khó có thể được những team hạng 1 chọn làm đối thủ luyện tập.

Và kể cả việc ru rú đánh với mấy team CIS ao làng dưới kèo cũng khó lòng giúp họ tiến bộ hơn. Trận đấu trước OG là một cơ hội tốt để test những chiến thuật cũng như đem sức mạnh của họ ra để so sánh với mặt bằng chung ở các khu vực khác.

Dĩ nhiên kết quả, lượng thông tin, hay những đánh giá đem lại cho họ là không nhiều nhưng trước một OG không còn gì để mất thì try hard cũng là một thái độ xứng đáng và tôn trọng đối thủ. Ít ra về điểm này vẫn hơn là throw 2 game rồi chẳng nhận lại được gì ngoài 2 chữ "giấu bài" - méo mó có hơn không.





*Na`Vi vẫn cần cọ xát rất nhiều để có thể tiến xa hơn.*

Hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ việc Na`Vi nhận vé vớt Epicenter vừa qua rồi không thể có lấy một game chiến thắng, nguyên nhân lớn nhất đó là việc họ không được luyện tập hay cọ xát với những team ở khu vực khác, trận đấu với OG dù là ngắn ngủi nhưng cũng là cơ hội hiếm hoi để họ có cái nhìn khái quát hơn về trình độ các team EU.

Bên cạnh đó, chỉ với duy nhất 1 trận thắng, Na`Vi xem như đã thắng lần thứ 2 vòng loại Dream League Major. Chưa kể đến gây được thiện cảm trong lòng người hâm mộ của mình, mà họ còn bớt đi sự bức bối, chỉ trích hay ném đá từ các fan hâm mộ khu vực CIS khác và cả fanboy VP - như người viết là một ví dụ.

Và có một nguyên nhân nữa hết sức rõ ràng cho quyết định try hard của Na`Vi đó là 1 Uy Kiên phải bé hơn 2 Uy Kiên + 3 Nga La Tư rồi, dăm ba thanh niên CIS như Resolut1ion gia nhập liên minh EU theo tư bản Phương Tây làm sao sánh bằng những người con trung thành của Liên Bang Xô Viết được.